

Ano ang Jihad?

Ang jihad ay nangangahulugang pakikibaka laban sa mga kasalanan, gaya ng pakikibaka ng ina sa panahon ng pagbubuntis, pagsisikap ng estudyante sa kanyang pag-aaral, pagtatanggol ng isang tao sa kanyang ari-arian, dangal, at relihiyon. Kahit ang pagpupursige sa pagsasagawa ng mga pag-aayuno at pagdarasal sa tamang oras ay itinuturing na uri ng jihad.

Makikita natin na ang kahulugan ng jihad ay hindi tulad ng pag-unawa ng ilan na ito ay pagpatay sa mga inosenteng hindi Muslim.

Pinapahalagahan ng Islam ang buhay; kaya't hindi pinapayagan ang pakikidigma sa mga taong mapayapa at sibilyan, at dapat protektahan ang ari-arian, mga bata, at kababaihan kahit sa panahon ng digmaan. Hindi rin pinapayagan ang paglapastangan o pagkakalat ng bangkay ng mga nasawi dahil hindi ito ayon sa mga kaugalian ng Islam.

"Hindi kayo pinipigilan ng Diyos na makipag-usap at maging makatarungan sa mga hindi nakikipaglaban sa inyo dahil sa relihiyon at hindi nagpapalayas sa inyo mula sa inyong mga tahanan. Ang Diyos ay nagmamahal sa mga makatarungan. Ngunit pinipigilan kayo ng Diyos sa mga nakikipaglaban sa inyo dahil sa relihiyon, nagpapalayas sa inyo mula sa inyong mga tahanan, at tumutulong sa inyong pagpapatalsik. Sila ang mga taong mali ang ginagawa." (Qur'an, Al-Mumtahanah: 8-9)

"Dahil dito, inutusan namin ang mga anak ni Israel na ang sinumang pumatay ng isang tao nang walang dahilan o dahil sa paglikha ng kaguluhan sa lupa ay parang pumatay ng buong sangkatauhan, at ang sinumang magligtas ng isang buhay ay parang nagligtas ng buong sangkatauhan. Gayunman, marami sa kanila, matapos ang mga malinaw na palatandaan, ay naging mapang-abuso sa lupa." (Qur'an, Al-Ma'idah: 32)

Ang mga hindi Muslim ay nahahati sa apat na kategorya:

May Proteksyon: Ang mga binigyan ng seguridad.

"At kung may isa sa mga hindi naniniwala ang humingi ng proteksyon sa iyo, bigyan mo siya ng proteksyon upang marinig niya ang salita ng Diyos, pagkatapos ay

dalhin mo siya sa kanyang ligtas na lugar. Iyan ay dahil sila ay mga taong walang alam." (Qur'an, At-Tawbah: 6)

Kasunduan: Ang mga may kasunduan na hindi sila makikipagdigma sa mga Muslim.

"Ngunit kung nilabag nila ang kanilang mga sumpa pagkatapos ng kanilang kasunduan at ininsulto ang inyong relihiyon, labanan ang mga pinuno ng kawalan ng pananampalataya. Tunay na wala silang mga sumpa, upang sila ay tumigil." (Qur'an, At-Tawbah: 12)

Dhimmi: Ang mga hindi Muslim na may kasunduan sa mga Muslim na magbigay ng jizya (isang maliit na buwis) kapalit ng proteksyon at karapatan na manatili sa kanilang relihiyon. Ang buwis na ito ay kinukuha lamang sa mga may kakayahan, at hindi kasama ang mga kababaihan, mga bata, at mga taong walang kakayahan.

"Labanan ang mga hindi naniniwala sa Diyos at sa Huling Araw, at hindi pinapahalagahan ang mga ipinagbawal ng Diyos at ng Kanyang Sugo, at hindi sumusunod sa relihiyon ng katotohanan, mula sa mga binigyan ng Kasulatan, hanggang sila ay magbigay ng jizya nang kusang-loob habang sila ay nasa ilalim ng batas." (Qur'an, At-Tawbah: 29)

Kalaban: Ang mga nagdeklara ng digmaan laban sa mga Muslim.

"At labanan sila hanggang walang pang-aapi, at ang relihiyon ay maging para sa Diyos. Ngunit kung sila ay tumigil, ang Diyos ay nakakakita ng kanilang mga ginagawa." (Qur'an, Al-Anfal: 39)

Ang pakikidigma ay hindi nangangahulugan ng pagpatay, kundi ng pagharap sa digmaan sa pagitan ng dalawang mandirigma para sa pagtatanggol sa sarili, na siyang sinasang-ayunan ng lahat ng batas.

"At makipaglaban sa landas ng Diyos laban sa mga nakikipaglaban sa inyo, ngunit huwag lumampas sa mga hangganan; tunay na ang Diyos ay hindi nagmamahal sa mga lumalampas sa hangganan." (Qur'an, Al-Baqarah: 190)

At madalas nating marinig mula sa mga hindi Muslim na naniniwala sa iisang Diyos na hindi sila naniniwala na may relihiyon sa mundo na nagsasabing "Walang Diyos kundi Allah." Iniisip nila na ang mga Muslim ay sumasamba kay Muhammad, ang mga Kristiyano ay sumasamba kay Kristo, at ang mga Buddhista ay sumasamba kay

Buddha. Ang kanilang nakikita sa mga relihiyon sa mundo ay hindi tumutugma sa kanilang nasa puso.

Dito makikita ang kahalagahan ng mga pananakop ng Islam na noon pa man at hanggang ngayon ay inaasahan ng marami nang may labis na pananabik. Ang layunin nito ay upang iparating lamang ang mensahe ng monoteismo (pagsamba sa iisang Diyos) sa loob ng mga hangganang walang sapilitan sa relihiyon, na may paggalang sa mga karapatan ng iba at pagsunod sa kanilang mga tungkulin sa estado kapalit ng kanilang pananatili sa kanilang relihiyon at pagbibigay ng seguridad at proteksyon sa kanila. Tulad ng nangyari sa pananakop ng Egypt at sa Andalusia, at marami pang iba.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/61/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/61/>

Saturday 18th of January 2025 03:30:57 PM